

ด่วนที่สุด

ที่ ตช ๐๐๑๐.๑๘๒/ ๕ ๕ ๗๓



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระรามที่ ๑ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๑ วัน (ห้วงที่ ๗ - ๘)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๕/๑๖๕๗๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕
 ๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 ๓. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเสนอเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายในกรอบวงเงิน ๑๓๕,๘๗๖,๔๐๐ บาท ที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือให้ต้องเสนอ คณะรัฐมนตรี และ (๑๑) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วตามกฎหมาย ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. เรื่องเดิม

ความเป็นมาของเรื่องที่เสนอ

๑.๑ ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยได้มีข้อกำหนดแห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเงื่อนไข ตามมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย รวมถึงข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มอบหมาย ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าพนักงาน โดยต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรอีก ๑๙ คราว จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑.๒ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดโครงสร้างของ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศบม.) มีผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าศูนย์ ประกอบคำสั่ง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ ๑/๒๕๖๓

/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) มีศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็น ๑ ส่วนงาน โดยกำหนดให้การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เป็นไปตามที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงออกคำสั่ง

๑.๓ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลตามที่ได้รับ การสั่งการจากหน่วยบังคับบัญชา การประสานงานขอความร่วมมือจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการกิจการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นต้นมา และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในห้วงเวลาที่ผ่านมา แม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ แต่ในช่วงเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคมจะมีวันหยุดต่อเนื่องหลายช่วง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว จึงมีความเสี่ยงที่จะระบาดแบบกลุ่มก้อน จำเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการควบคุม และป้องกันการระบาดของโรค เพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุขของชาติและชีวิตประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความจำเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการที่เข้มข้นและมีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค โดยมีการปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๑ วัน (วันที่ ๗ - ๘) ได้แก่ ชุดตรวจร่วม ชุดเคลื่อนที่เร็ว จุดตรวจพื้นที่ชายแดน จุดตรวจคัดกรองโรค จุดตรวจปมคมนาคม ชุดรักษาความปลอดภัย สถานที่กักกันโรค/โรงพยาบาลสนาม/พื้นที่ควบคุม ชุดสนับสนุนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ชุดภารกิจ แชนด์บ็อกซ์ ชุดส่งตัวผู้ติดเชื้อไปสถานพยาบาล ชุดตรวจสถานประกอบกิจการ และชุดตรวจอนุญาตเข้าออก ซึ่งในการปฏิบัติมีการใช้กำลังพล ดังนี้

๑.๓.๑ ห้วงที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕ (รวม ๓๐ วัน) ใช้กำลังพลสูงสุด จำนวน ๕,๖๕๕ นายต่อวัน

๑.๓.๒ ห้วงที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (รวม ๓๑ วัน) ใช้กำลังพลสูงสุด จำนวน ๕,๕๖๘ นายต่อวัน

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องนี้เป็นกรณีที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ ให้หน่วยรับงบประมาณ ที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทุกกรณี เสนอเรื่องให้ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่ง คำขอให้สำนักงบประมาณ และข้อ ๙ (๓) กรณีวงเงินที่เห็นควรอนุมัติเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท สำนักงบประมาณ จะเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว สำนักงบประมาณจะแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณนำเรื่องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอผ่าน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลฯ ตามขั้นตอนต่อไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากการปฏิบัติงานในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง การบรรเทาผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นภารกิจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากรัฐบาล ทั้งนี้ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปกตินั้น ได้วางแผนการใช้จ่ายไว้แล้ว เพื่อปฏิบัติการกิจปกติตามอำนาจหน้าที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงไม่สามารถปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อีก ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยบรรเทาปัญหาในการบริหารงบประมาณ

/ของสำนัก...

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ หน่วยมีความ
จำเป็นต้องเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

๔.๑ สารสำคัญ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายตามโครงสร้างการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เช่น ชุดตรวจร่วม ชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดตรวจพื้นที่ชายแดน ชุดตรวจคัดกรองโรค ชุดตรวจปมคมนาคม ชุดรักษา
ความปลอดภัยสถานที่กักกันโรค/โรงพยาบาลสนาม/พื้นที่ควบคุม ชุดสนับสนุนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ชุดภารกิจแชนด์บ็อกซ์ ชุดส่งตัวผู้ติดเชื้อไปสถานพยาบาล ชุดตรวจสถานประกอบกิจการ และชุดตรวจอนุญาต
เข้าออก โดยศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการจัด
โครงสร้าง โดยมีส่วนบังคับบัญชาอำนาจการ ควบคุม กำกับ ดูแลในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ ตลอดจนฝ่าย
อำนาจการระดับกองบัญชาการ/ตำรวจภูธรภาค และกองบังคับการ/ตำรวจภูธรจังหวัด ปฏิบัติงานด้านอำนาจการ
การเก็บข้อมูลสถิติ การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน การส่งกำลังบำรุง เป็นต้น รวมทั้งการปฏิบัติงานของ
สถานพยาบาลในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันการติดเชื้อ
การดูแลรักษา การสังเกตอาการ การตรวจสอบ วิเคราะห์อาการเบื้องต้น ช่วยเหลือ เยียวยา รักษาผู้ติดเชื้อและเฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยงที่เข้าพักรักษาตัว ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๑ วัน ประกอบด้วยการ
ปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑.๑ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส่วนบังคับบัญชา ฝ่ายอำนาจการ และฝ่ายสนับสนุน ทำหน้าที่ออกคำสั่งปฏิบัติ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประสาน
ข้อสั่งการ รวบรวมผลการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ สถิติข้อมูลการปฏิบัติ เช่น ข้อมูล
การตั้งด่านตรวจทุกประเภท ข้อมูลการใช้กำลังพล ข้อมูลจำนวนประชาชนผ่านด่านตรวจ ข้อมูลผู้ฝ่าฝืน
ข้อกำหนด ตลอดจนการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
ประชุมทางไกล หรือการประชุมสรุปการปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน อีกทั้งยังมีภารกิจของผู้บังคับบัญชา
ที่เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อดำรงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ และช่วยให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกภารกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ข้อกำหนด ระเบียบ และสถานการณ์เป็นรายวัน

๔.๑.๒ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ระดับกองบัญชาการ/
ตำรวจภูธรภาค และกองบังคับการ/ตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจเช่นเดียวกันกับ ๔.๑.๑ ในระดับ
ปฏิบัติการทุกระดับชั้น

๔.๑.๓ การปฏิบัติงานของฝ่ายปฏิบัติการ

๔.๑.๓.๑ การตั้งด่านตรวจ

(๑) จุดตรวจคัดกรองโรค เพื่อตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางผ่านเข้าออก
พื้นที่รับผิดชอบและป้องกันการแพร่ระบาดตลอด ๒๔ ชั่วโมง วันละ ๓ ผลัด ผลัดละ ๘ ชั่วโมง จัดให้มีจุดตรวจ
บนเส้นทางสายหลักที่เป็นเส้นทางสัญจรระหว่างเมืองใหญ่ ระหว่างจังหวัด ตลอดจนเส้นทางขึ้น-ลงระหว่างภาค

โดยมีจำนวนจุดตรวจ และจำนวนกำลังพลในแต่ละวันไม่เท่ากัน สอดคล้องกับความเข้มข้นของสถานการณ์ มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลในการระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคระบาดไปยังทั่วประเทศ จากการ เดินทางของกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยที่ยังไม่แสดงอาการ หรือผู้ที่มีไข้ มีอาการเจ็บป่วยซึ่งไวต่อการติดเชื้อโรค โดยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๑ วัน

(๒) จุดตรวจพื้นที่ชายแดน จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบ หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวหรือคนไทยที่เป็นกลุ่ม เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๑ วัน

(๓) จุดตรวจพรมคนนาคม จัดตั้งขึ้นเพื่อสกัดกั้น ควบคุมเส้นทาง หรือ พื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมของเส้นทางที่อาจมีการใช้เป็นเส้นทางลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวหรือบุคคลที่เป็น กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๑ วัน

๔.๑.๓.๒ การตั้งชุดปฏิบัติการ

(๑) ชุดเคลื่อนที่เร็ว ประจำสถานีตำรวจ จำนวน ๑,๔๘๔ สถานี โดยปฏิบัติ หน้าที่สนับสนุน และเสริมการตั้งด่านตรวจตามข้อ ๔.๑.๓.๑ (๑) เป็นเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสถานประกอบการต่างๆ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ทำหน้าที่สายตรวจเคลื่อนที่เพื่อป้องกันปราบปรามการรวมกลุ่ม การมั่วสุม ทั้งในเวลา และนอกเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน ทำหน้าที่ปฏิบัติงานสายตรวจเคลื่อนที่ลาดตระเวนตรวจตราประชาชน ให้อยู่ในเคหสถานในห้วงเวลาดำเนินการ ตลอดจนชุดปฏิบัติการร่วมปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข หรือหน่วยอื่นที่ร้องขอ ให้จัดชุดปฏิบัติการตำรวจเข้าร่วมชุดปฏิบัติการในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๑ วัน

(๒) ชุดตรวจร่วม เป็นชุดสายตรวจที่จัดขึ้นปฏิบัติภารกิจร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ ชี้แจงประชาสัมพันธ์ ออกตรวจติดตาม กำกับดูแลการดำเนินกิจการหรือ กิจกรรม ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับการผ่อนคลายหรืออนุญาตให้ เปิดกิจการในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามคู่มือ และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๑ วัน

(๓) ชุดรักษาความปลอดภัยสถานที่กักกันโรคหรือโรงพยาบาลสนาม ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่สถานที่กักกันโรคหรือโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบออกนอกพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๑ วัน

(๔) ชุดรักษาความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม (โรงงาน/แคมป์ก่อสร้าง) เป็น ชุดควบคุมดูแลป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบออกนอกพื้นที่ควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง และตรวจสอบการผ่านเข้าออกในพื้นที่ควบคุมให้เป็นไปตามแนวทางที่ คณะกรรมการโรคติดต่อประจำพื้นที่กำหนด รวมทั้งรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ควบคุมเมื่อได้รับการร้องขอ ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๖๑ วัน)

(๕) ชุดสนับสนุนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นชุดปฏิบัติการที่มี หน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้องขอ ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๖๑ วัน)

(๖) ชุดภารกิจแลนด์บ็อกซ์ เป็นชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานตรวจคัดกรอง โรคประจำด่านตรวจทางบก สนามบินนานาชาติจังหวัด ท่าเทียบเรือต่างๆ รวมทั้งชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติหน้าที่

เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดร้องขอหรือที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๖๑ วัน)

(๗) ชุดส่งตัวผู้ติดเชื้อไปส่งสถานพยาบาล เป็นชุดสนับสนุน อำนวยความสะดวก รวมถึงรถนำขบวนในการเดินทางไปยังสถานพยาบาลของผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่หรือได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการโรคติดต่อหรือหน่วยงานสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๖๑ วัน)

(๘) ชุดตรวจสถานประกอบกิจการ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับชุมชนเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล เช่น การห้ามชุมนุม มั่วสุม เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ตลอดจนข้อปฏิบัติ ข้อบังคับของสถานประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๖๑ วัน)

(๙) ชุดตรวจอนุญาตเข้าออก เป็นชุดควบคุมดูแล และตรวจสอบการผ่านเข้าออกของบุคคลให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (๖๑ วัน)

๔.๒ ข้อยกกฎหมาย

๔.๒.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๗

๔.๒.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) และ (๑๑)

๔.๒.๓ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ และ ข้อ ๙ (๓)

๕. ข้อเสนอ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในวงเงิน ๑๓๕,๘๗๖,๔๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๖๑ วัน หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะยุติลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก



(สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานงบประมาณและการเงิน

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๕๔

โทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๕๓๙๓